
BORGARRÁÐ 1. nóvember 2018: Fyrirspurn áheyrnafulltrúi Miðflokksins um hvenær 
Háskólinn í Reykjavík taki formlega við bragganum og fleira - R17080091

Hvenær mun Háskólinn í Reykjavík taka formlega við bragganum? Af hverju er Háskólinn í 
Reykjavík ekki byrjað að borga leigu og hvenær verður endanlegur leigusamningur kláraður? 
Hvar er heildarlisti yfir þær minjar sem kostaði samkvæmt skrifstofu eigna og 
atvinnurþróunar 70 milljónir að bjarga? Hver var það sem setti það í gögn sem varðar 
braggann að þetta verkefni væri minjavernd? 


